



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๕๓

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

วันอังคารที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗

ผู้บริหาร มรพส. พบผู้นำนักศึกษา เพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารงาน ให้แก่คิด พร้อมชื่นชมในความเสียสละ มีจิตอาสา และรับฟังปัญหาเพื่อดำเนินการแก้ไข



เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ นำโดย **ดร.สว่าง ภูพัฒน์วิบูลย์** ที่ปรึกษาอธิการบดี พร้อมด้วย **ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์** รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร **นายสุรินทร์ วิจิตรพงษ์ษา** ผอ.สำนักงานอธิการบดี ได้เชิญองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา มรพส. เข้าพบเพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารงาน พร้อมทั้งให้แง่คิดและให้กำลังใจในการทำงานของผู้นำนักศึกษา โดยมี **นายเดชภณพัฒน์ ศศิธรชินศักดิ์** นายก **อนศ.** และคณะ เข้าร่วมรับฟัง และปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาด้านต่าง ๆ ของนักศึกษา

สำหรับการเข้าพบในครั้งนี้ ผู้บริหารได้กล่าวแสดงความชื่นชมผู้นำนักศึกษาทุกคน ที่ทุ่มเทเสียสละ มีจิตอาสา ช่วยเหลือกิจกรรมและงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย พร้อมให้ข้อคิดว่าการผลิตบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบนั้น จะต้องทำไป ควบคู่พร้อมๆ กันทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยอาจารย์ผู้สอนมีหน้าที่ช่วยกันอบรมและพัฒนานักศึกษาในด้านสติปัญญา ส่วนองค์การนักศึกษาหรือผู้นำนักศึกษาจะเติมเต็มในด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคม ซึ่งหากทำควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน จะสามารถพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมซึ่งมหาวิทยาลัย ถือว่าผู้นำนักศึกษาเป็นบุคคลที่สำคัญยิ่งในการส่งเสริมการทำงานของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง ซึ่งการพบกันระหว่างผู้บริหาร และผู้นำนักศึกษาถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะจะทำให้เกิดความเข้าใจในการทำงานและนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ผู้นำนักศึกษา ได้ชี้แจงและปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาด้านต่าง ๆ ของนักศึกษา เพื่อให้มหาวิทยาลัยช่วยดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข ใน ๔ ประเด็น คือ **๑.) การใช้จ่ายงบประมาณ ๒.) การทำกิจกรรม ๓.) สถานที่ในการทำงาน และ ๔.) การประสานงาน** ซึ่งผู้บริหารได้รับข้อเสนอเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ในโอกาสเดียวกันนี้ คณะผู้บริหารได้พาผู้นำนักศึกษา เยี่ยมชมสถานที่การก่อสร้างและปรับปรุงหอประชุมศรีวชิรโชติ พร้อมให้ข้อมูลข้อเท็จจริง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และนำเสนอข่าวสารที่ถูกต้องต่อไป

มรพส. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนผู้ขับขี่ ลดความเร็วสะพานต่างระดับ



งานอาคารสถานที่ มรพส. แจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อเตือนภัยให้กับนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณสะพานต่างระดับคลองชลประทาน เส้นทางประตู ๓ เพื่อให้ลดความเร็วในการขับขี่ขึ้นสะพานต่างระดับ เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ในกรณีนี้ ขอให้บุคลากร มรพส. ทุกท่าน มีความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะ เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ

สำนักงานอธิการบดี มรพส. ขอเชิญร่วมทำบุญ วันพุธที่ ๓ กันยายนนี้

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มรพส. ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โถงชั้น ๑ อาคารที่ปวิชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

ชมรมพุทธศาสตร์ มรพส. ขอเชิญใส่บาตรพระสงฆ์ ๑๑๙ รูป สัปดาห์ที่ ๕ กันยายนนี้

ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดโครงการ “ตักบาตรน้องใหม่ หัวใจใสสีขาว” โดยนิมนต์พระภิกษุและสามเณร จำนวน ๑๑๙ รูป ในวันศุกร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ถนนหน้าสนามกีฬาพระองค์ดำ ตรงข้ามสวนรัชมังคลาภิเษก มรพส. ส่วนทะเลแก้ว เพื่อสร้างจิตสำนึกรักชาติวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ ในกรณีนี้นักศึกษาคณะกรรมการชมรมฯ ได้จัดจำหน่ายอาหารตักบาตรชุดละ ๔๐ บาท สำหรับอำนวยความสะดวกในการร่วมกิจกรรม จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมใส่บาตรพระสงฆ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

สาขาวิชานิติศาสตร์ จัดสัมมนา “นักประชาสัมพันธ์กับภาพลักษณ์องค์กร”

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มรพส. กำหนดจัดโครงการสัมมนา “นักประชาสัมพันธ์กับภาพลักษณ์องค์กร” ในวันพุธที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ท.๒๐๙ อาคารที่ปวิชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยได้รับเกียรติจาก คุณบุษบา ภูสกุล อดีตผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ นาวาตรีสมชาย แก้ววิบูลย์พันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานองค์กร บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นวิทยากร โดยมีอาจารย์พิศศิลป์ เลิศรัตนกุล ครูชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง การสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

PSRU เชิญชวน **ประกวดถ่ายภาพมหาวิทยาลัยแห่งความสุข**
ประเภทนักศึกษา หัวข้อ : สุข สดใส ในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประเภทประชาชนทั่วไป หัวข้อ : Unseen Pibulsongkram Rajabhat University
ขยายเวลา !
หมดเขตส่งผลงาน 5 กันยายน 57
ส่งผลงานที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารที่ปวิชญ์ มรพส.